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Stjórn Dalbæjar
3. fundur Dalbæjar 2022-2026

6. fundur ársins

Miðvikudaginn 15. september 2022 kl. 17:00 var haldinn þriðji fundur stjórnar 
Dalbæjar. 
Boðaðir voru aðalmenn í stjórn og Hulda Þórsdóttir, áheyrnarfulltrúi starfsmanna. 
Rúna K. Sigurðardóttir ritar fundargerð. 

Formaður setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

Dagskrá fundarins:
   

1. Fundargerð síðasta fundar
Fundargerð var samþykkt án athugasemda.

2. Staðan á utanhússframkvæmdum.
 Nú styttist í verklok og eru verktakar að leggja lokahönd á smáverk 

víða í  kringum húsið. Verklok eru áætluð í október.
 Búið er að byggja ágætishandrið við sólpall, sem verður hugsanlega 

tímabundin lausn. 
 Verkfundur var haldinn í byrjun 1. september.
 Aukaverk eru komin í 12 milljónir, en það eru gluggar í dagvist, 

smáverk í kringum snjóbræðslu, vinna við stétt og gróður austan við 
hús, gluggar í setustofu. Gert var ráð fyrir þessum lið í áætlun. 

 Enn eru vandamál við rafdrifnu hurðarnar, sem hafa ekki virkað sem 
skildi frá upphafi. Komast þarf til botns í málinu, áður en verklok 
verða. 

 Samþykkt var að halda viðburð að verki loknu og felur stjórn Elísu að 
skipuleggja hann. 

3. Tölvumál, upplýsingatækni, persónuvernd og jafnlaunavottun.
 Persónuvernd: Wire relations forrit var keypt til að halda utan um 

persónuverndarmálin, þar sem að mörgu er að hyggja og 
persónuverndarlög flókin. Persónuverndarfulltrúi Dalbæjar átti 
vinnudag með Elísu. 

 Tölvumál: Dalbær er ekki með gögn hýst í “skýi” og er því ákveðin 
áhætta, hvað varðar öryggismál. Stjórn felur Elísu að kanna verð og 
möguleika. 

 Jafnlaunavottun: Elísa hafði samband við Attentus og iCert fékk tilboð 
vegna ráðgjafar og úttektar. Stjórn samþykkti að ganga að tilboðum 
fyrirtækjanna. 

 Heimasíðan: því miður hefur ekki tími gefist til að halda áfram vinnu 
við heimasíðuna. 

4. Dagdvalarrými – Sjúkratryggingar Íslands
Bréf barst frá SÍ vegna greininga á dagdvalarýmum á landsvísu og mati 
þarfar í sveitarfélaginu. Dalbæ var boðið að breyta tveimur rýmum í sérhæfð 
dagdvalarými. Elísu falið að vinna áfram í málinu. 

5. Önnur mál.



 Salerni á neðri hæð. Elísu er falið að fá uppreiknaðar tölur varðandi 
endurbætur á salernum á neðri hæð. Einnig að skoða hönnun og 
kostnað staka salernisins.     

 Motiview. Hollvinasamtök Dalbæjar hafa greitt áskrift að Motiview og 
óskar eftir þátttöku heimilisins í helmingi áskriftargjalds. Stjórn 
samþykkti beiðni. Rúna sat hjá undir afgreiðslu þessa liðs. 

Hulda vék af fundi kl. 19:08

6. Trúnaðarmál
Ritað í trúnaðarmálabók. 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:50

   
Fundinn sátu undirritaðir:

_________________________ _____________________________
Freyr Antonsson formaður Rúna K. Sigurðar, varaform og ritari

____________________________ _____________________________
Kristjana Arngrímsdóttir Kristinn Bogi Antonsson

___________________________ _____________________________
Anna Guðrún Snorradóttir             Elísa Rán Ingvarsdóttir

______________________________
Hulda Þórsdóttir, fulltrúi starfsmanna


